

TUỔI TRẺ CẦN THƠ 10 NĂM GÓP SỨC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

* QUỲNH LAM - QUỐC THÁI

Bài 2: Nở rộ các phong trào tình nguyện

Gần 12.000 công trình, phần việc thanh niên mà tuổi trẻ Cần Thơ thực hiện trong gần 10 năm qua đã tích cực góp phần vào sự phát triển của thành phố. Nhiều dự án, chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, cùng với sự nở rộ của nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện... mang lại cho cộng đồng nhiều lợi ích thiết thực, đồng thời càng khẳng định uy tín, vị thế của thanh niên trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố...

Diện mạo mới...

Đến phường Long Hưng, quận Ô Môn, câu chuyện về tuyến đường bê tông dọc theo kênh Nhà Lâu, với chiều dài trên 1.200m, hoàn thành gần một năm nay, vẫn được nhiều người nhắc đến với sự trân trọng công sức của lực lượng đoàn viên thanh niên. Theo lão nông Nguyễn Văn Hôn ở khu vực Thới Hòa C, trước đây, mặc dù hằng năm nhân dân tự nguyện góp tiền trải cát đá, nhưng vào mùa mưa, mùa nước nổi, tuyến đường vẫn lầy lội, đi lại rất khó khăn. Hơn một năm trước, UBND phường Long Hưng giao cho Đoàn Thanh niên phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban nhân dân khu vực Thới Hòa C vận động nhân dân hiến đất, hoa màu và góp tiền để đổ bê tông tuyến đường này với tổng trị giá đóng góp hơn 1 tỉ đồng. Trên tuyến đường này, tuổi trẻ quận Ô Môn cũng đã xây dựng mô hình "Thắp sáng vùng quê" - mắc 32 đèn chiếu sáng, trị giá hơn 23 triệu đồng. Lực lượng Quân sự xã phối hợp với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khu vực thường xuyên tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân. Đồng chí Võ Đình Nhân – Khu vực trưởng quân sự khu vực Thới Hòa C, tâm đắc cho rằng, những công trình, phần việc thanh niên bám sát nhu cầu cuộc sống của người dân và phù hợp với thực tế địa phương. Bà con ở đây đã quen với hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân nhiều việc làm ý nghĩa, như: vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh...



Cầu Thanh niên Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) khánh thành trong niềm vui của bà con địa phương. Ảnh: DÂN AN

Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Ô Môn, 10 năm qua, tuổi trẻ quận đã thực hiện nhiều công trình, phần

việc thanh niên gắn với việc xây dựng trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Trung bình mỗi năm, các cấp bộ Đoàn thực hiện trên 80 công trình, phần việc thanh niên, trong đó nổi bật là phối hợp với các ban ngành địa phương kiện toàn hệ thống giao thông, nhân rộng các mô hình tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp, an toàn giao thông và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.

Những dự án, công trình mà tuổi trẻ đã thực hiện góp phần tạo diện mạo mới cho vùng ngoại thành. Tính từ năm 2004 đến nay, các cơ sở Đoàn thành phố đã thực hiện trên gần 12.000 công trình, phần việc thanh niên, làm lợi cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, chỉ tính từ 2007 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã sửa chữa và xây dựng mới trên 500 cây cầu giao thông, 588 căn nhà tình thương, nhân ái và nhiều mô hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Điển hình như Dự án xây dựng 5 cầu giao thông của Thành đoàn Cần Thơ tại huyện Phong Điền được thực hiện cách đây 2 năm. Từ khi Trung ương, thành phố phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ huyện Phong Điền nói chung và xã Mỹ Khánh nói riêng đã đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Trung bình mỗi năm, tuổi trẻ xã vận động xây dựng 600m đường bê tông, xây mới 1-2 cầu giao thông và nhiều hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp...

Bên cạnh phát huy mô hình xây dựng tuyến đường "an toàn – sáng - xanh - sạch – đẹp"; tuyến đường an toàn giao thông, Quận đoàn Ninh Kiều còn mở điểm truy cập Internet, điểm dịch vụ photocopy để ĐVTN có kinh phí tổ chức hoạt động. Quận đoàn Ninh Kiều cũng đã lập Đề án "Tổ hợp tác kinh tế thanh niên" tại phường An Phú, do Trung ương Đoàn hỗ trợ, trị giá 120 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Bình Phước, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, mỗi Đoàn phường sẽ chọn 1 đoạn đường hoặc 1 tuyến đường, mỗi Chi đoàn khu vực sẽ chọn 1 hẻm để đăng ký thực hiện. Quận đoàn Cái Răng cũng đã thành lập 7 Đội Thanh niên tình nguyện và xung kích, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thu gom rác, thực hiện vệ sinh môi trường... Ở quận Bình Thủy, các cơ sở Đoàn cũng đã thành lập đội tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Theo đó, ĐVTN thường xuyên tham gia phân luồng giao thông, tháo gỡ các biển quảng cáo, panô, áp phích dán không đúng nơi quy định, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cơ sở Đoàn đã năng động thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Sống đẹp - sống có ích

Gần 10 năm qua, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở TP Cần Thơ thu hút hàng chục ngàn lượt sinh viên, ĐVTN tham gia, góp phần cùng với lực lượng ĐVTN ở các "mặt trận" vùng ĐBSCL thực hiện nhiều công trình, phần việc hữu ích cho cộng đồng. Theo anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, chiến dịch khởi đầu từ những hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, với tên gọi "Ánh sáng văn hóa hè", đến nay chiến dịch thanh niên tình nguyện lan tỏa khắp cộng đồng và thu hút đông đảo thanh niên ở nhiều đối tượng khác nhau tham gia. Các hoạt động tiếp sức mùa thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm, ban đầu chỉ là tư vấn thí sinh đường đi, địa điểm thi, dần dà mở rộng việc hỗ trợ chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh, thành lập Đội xe ôm miễn phí, thành lập đường dây nóng hỗ trợ thí sinh 24/24 giờ. Những năm gần đây, chương trình tiếp sức mùa thi ngày càng nhận được sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Trong đó,

phải kể đến vai trò của nhiều "chiến sĩ" tình nguyện nồng cốt, tâm huyết. Điển hình như Lâm Văn Tân, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên TP Cần Thơ đã gắn bó với các hoạt động tình nguyện hơn 7 năm qua. Bỏ qua cơ hội tìm việc làm với mức thu nhập hấp dẫn, Tân đầu quân về Hội Sinh viên thành phố, với mong muốn tiếp tục thắp sáng "ngọn lửa" tình nguyện trong tim nhiều bạn trẻ.

Cứ thế, thế hệ sau tiếp nối tinh thần tình nguyện của thế hệ sinh viên đi trước. Mỗi mùa chiến dịch, có trên 5.000 sinh viên tình nguyện về các tỉnh, thành ĐBSCL giúp nhân dân xây đường giao thông, nhà nhân ái, thăm và tặng quà cho người nghèo, chuyển giao KHKT cho nông dân. Chiến dịch dần mở rộng đối với thanh niên trên địa bàn dân cư, chính thức trở thành phong trào rộng khắp, cao điểm là từ tháng 6 đến hết tháng 8 hằng năm, thu hút từ 9.000 – 10.000 lượt ĐVTN tham gia. Các hoạt động tình nguyện ngày càng cụ thể, bám sát nhu cầu thực tiễn của đơn vị, địa phương và chuyên nghiệp hơn thông qua việc thành lập các đội hình chuyên trách, như: Xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an toàn giao thông, phổ cập tiếng Anh – Tin học, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí ...

Hình thành nhiều đội, nhóm tình nguyện

Ở nhiều đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện thực tế, ngành nghề mà có những hoạt động hữu ích cho xã hội. Điển hình như Đội thầy thuốc khám chữa bệnh vì người nghèo của ngành y tế thành phố là điểm sáng trong hoạt động tình nguyện trong 12 năm qua. Từ vài thành viên nồng cốt, đến nay đội đã có hàng trăm thành viên, cộng tác viên tham gia, trong đó đa số là lực lượng y, bác sĩ trẻ. Tính từ năm 2002 đến giữa năm 2013, đội đã khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 330 ngàn lượt bệnh nhân nghèo các tỉnh, thành ĐBSCL. Đặc biệt, Đội đã tình nguyện tham gia nhiều đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho kiều bào ở Campuchia và Lào. Đồng chí Trương Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y tế, kể: "Nhớ những đợt về Cà Mau, Bạc Liêu khám bệnh, dù điều kiện đi lại khó khăn, có khi phải lội bộ vất vả, nhưng các y, bác sĩ tình nguyện đều hăng hái, vui vẻ phục vụ bà con.

vĐoàn - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng đã thành lập trên 48 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện. Điển hình như Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ với Đội thanh niên tình nguyện (TNTN) chuyên sửa chữa điện, xây cầu, đường giao thông; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ có Đội TNTN chuyên giao khoa học cho nông dân. Hay như Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ với Đội Công tác xã hội khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền về an toàn giao thông... Hàng loạt phong trào, hoạt động tình nguyện nở rộ của tuổi trẻ cho thấy thế hệ trẻ thành phố ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, khát khao được đem sức lực, khả năng, trí tuệ của mình cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Bài 3: NHỮNG "ĐIỂM NGHẼN" CẦN THÁO GỖ